

KỶ NIỆM NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 1/7

Chăm lo sức khỏe con người

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, vì vậy Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chính là điểm tựa giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh (KCB) khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về nội dung này.



Ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc BHXH tỉnh trao sổ BHXH và thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh ta?

Ông Phạm Quốc Thái: Tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh có 1.631.500 người tham gia BHYT, lũy kế tăng 8.332 người so với số người tại thời điểm 31/12/2022. Như vậy, độ bao phủ BHYT đã đạt 87,1% dân số của tỉnh.

Công tác phát triển mở rộng người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, luôn được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát; các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT được chú trọng, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tham gia BHYT ngày càng được nâng cao; số người tham gia năm sau cao hơn năm trước.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT nói chung và công tác phát triển mở rộng độ bao phủ BHYT nói riêng cũng gặp một số khó khăn như: nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách BHYT

chưa đầy đủ, chưa thấy hết lợi ích khi tham gia BHYT; một số người do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có điều kiện tham gia; một bộ phận người dân di tản ngoài làm việc, hiện không có mặt tại địa phương nên khó khăn trong việc tiếp cận, vận động tuyên truyền.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn, BHXH tỉnh đã và đang có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt là hoạt động triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm người, phần đầu phát triển mở rộng số người tham gia, tiến tới thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Phóng viên: Để nâng cao chất lượng KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, ngành BHXH và ngành y tế đã phối hợp thực hiện các giải pháp và đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Quốc Thái: Thời gian qua, ngành BHXH đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ sở KCB nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được nâng cao, quyền lợi người tham gia BHYT khi đi KCB luôn được bảo đảm theo quy định của Luật Bảo

hiểm y tế, đây là giải pháp quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân.

Cũng phải khẳng định rằng, mạng lưới cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng, hiện nay BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với 44 cơ sở y tế, trong đó có 26 cơ sở KCB công lập, 18 cơ sở KCB ngoài công lập. Ngoài ra, các trạm y tế xã cũng ký hợp đồng KCB BHYT với các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư. Một số kỹ thuật chuyên môn của tuyến trung ương hiện đã được triển khai thành công tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ về thẻ BHYT và KCB BHYT, tạo thuận lợi cho người bệnh trong tiếp cận, thụ hưởng quyền lợi khám và điều trị bệnh.

Thực hiện chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ, đến nay 100% cơ sở KCB có thể tra cứu số căn cước công dân để thay cho thẻ BHYT giấy,

bảo đảm kịp thời, chính xác, thuận tiện cho người tham gia BHYT. 6 tháng đầu năm 2023, có 473.400 lượt người đi KCB BHYT bằng thẻ căn cước công dân gắn chip (trong đó 340.899 lượt người tra cứu thành công, đạt 72%). Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tích cực triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để khai thác các tiện ích, đặc biệt có thể sử dụng thẻ BHYT ngay trên ứng dụng này để KCB. Có thể khẳng định, đến nay người dân trên địa bàn tỉnh đã quen dần với việc ứng dụng công nghệ thông tin khi đi KCB BHYT, giảm các thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí cho người dân và nhà nước.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ về những trọng tâm BHXH tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHYT, phấn đấu mục tiêu BHYT toàn dân.

Ông Phạm Quốc Thái: Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển người tham gia BHYT; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT các cấp; giao chỉ tiêu, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu giao về phát triển BHYT của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với Sở Y tế để chỉ đạo các cơ sở y tế chú trọng nâng cao chất lượng KCB, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra giám sát sử dụng chi phí KCB BHYT, phòng, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT.

Cùng với đó, chúng tôi chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tính nhân văn, lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên tại cơ sở. Thông qua các hoạt động truyền thông trực tiếp tại các địa phương, tích cực lắng nghe, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân khi tham gia và hưởng quyền lợi về BHYT, góp phần xây dựng hình ảnh ngành BHXH ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

DUY TÙNG
(thực hiện)

Nâng cao chất lượng giám định bảo hiểm y tế

Giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) là công việc rất quan trọng của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm quản lý quỹ BHYT hiệu quả và bền vững. Việc nâng cao chất lượng giám định BHYT không những để ngăn ngừa các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT mà còn bảo đảm tính công bằng, nâng cao chất lượng KCB và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Những kết quả nổi bật

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 1.355.507 lượt người KCB BHYT, tăng 335.027 lượt so với cùng kỳ năm 2022. BHXH đã chi trả 867,8 tỷ đồng cho chi phí KCB BHYT, tăng 227,5 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có trên 1.500 người dân được BHXH chi trả chi phí KCB từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có trường hợp cao nhất được quỹ BHYT chi trả lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh cho biết: Ngành BHXH đã chủ động phối hợp với ngành y tế, tổ chức quản lý sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT bảo đảm hiệu quả. Hàng tháng, chúng tôi kịp thời phân tích dữ liệu để nghị thanh toán BHYT báo cáo UBND tỉnh; thông báo đến Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT, đưa ra những cảnh báo để chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Việc nâng cao chất lượng giám định BHYT thời gian qua giúp bảo đảm tính minh bạch, sự công bằng tại các cơ sở KCB trong quá trình thanh toán chi phí cho bệnh nhân tham gia BHYT. Đồng thời, giúp việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT một cách minh bạch, hiệu quả.

Phát huy vai trò của giám định viên BHYT

Giám định viên BHYT có vai trò rất quan trọng, góp phần vào việc quản lý quỹ BHYT hiệu quả và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng KCB và bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, giám định viên BHXH tỉnh cho biết: Tháng nào chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch giám định tại các cơ sở KCB BHYT. Tại những cơ sở KCB lớn, tổ chức tập trung phân công nhiệm vụ cho từng thành viên có trách nhiệm kiểm tra đăng ký thanh toán thuốc, giám định dữ liệu KCB và kiểm tra, đối chiếu hồ sơ bệnh án. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với cơ sở KCB để

giải đáp các thắc mắc về thủ tục cũng như quyền lợi của người dân khi có yêu cầu.

Huyện Đông Hưng có 4 cơ sở KCB, trong đó có 1 bệnh viện công lập và 3 phòng khám tư nhân. Trong quá trình giám định, BHXH huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở KCB, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân có thẻ BHYT khi đi KCB. Chị Hà Minh Thảo, giám định viên BHXH huyện chia sẻ: Chúng tôi khuyến khích người dân dùng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VssID của cơ quan BHXH để đi KCB, sau cùng mới dùng đến thẻ BHYT bằng giấy. Người dân đến KCB sẽ được tạo điều kiện sử dụng các dịch vụ kỹ thuật tốt nhất, sử dụng thuốc có hiệu quả, đúng bệnh, đúng trọng tâm, và thể số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng rất thấp.

Nhiều giải pháp bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT

Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, hàng ngày có từ 300 - 400 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. BHXH tỉnh luôn phân công giám định viên thường trực để phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện, kịp thời hướng dẫn, giải quyết thắc mắc của bệnh nhân. Bác sĩ Đoàn Duy Khánh, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Để bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân, chúng tôi chủ động phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức giám định trên hồ sơ bệnh án, giải thích cặn kẽ các thắc mắc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi có vấn đề

ĐỖ HỒNG GIA

Bác sĩ Vũ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình



Đơn vị chúng tôi có gần 8.000 người đăng ký KCB BHYT ban đầu. Hầu hết, người bệnh đến khám và điều trị tại đây đều có thẻ BHYT. Có ngày, tỷ lệ KCB BHYT lên tới 100%. Chúng tôi luôn đón tiếp bệnh nhân một cách chu đáo, tận tình. Đồng thời, phối hợp tốt với cơ quan BHXH để bảo đảm quyền lợi của người KCB BHYT.

Bà Bùi Thị Thu Hạnh, Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh



Để ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT, chúng tôi thường xuyên tra cứu thông tin để tránh chỉ định trùng dịch vụ kỹ thuật và thuốc. Xác minh dữ liệu về hồ sơ bệnh án, thông tin trên giấy chuyển viện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác giám định BHYT; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên.



Bệnh nhân được đón tiếp chu đáo và hướng dẫn cụ thể khi đến đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Tiền Hải 74 tỷ đồng chi trả khám chữa bệnh BHYT

6 tháng đầu năm 2023, huyện Tiền Hải có 162.526 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT), tăng 33.890 lượt, tương đương với 26,6% so với cùng kỳ năm 2022. BHXH huyện đã chi trả 74 tỷ đồng cho chi phí KCB BHYT.

Năm 2023, BHXH huyện ký hợp đồng KCB BHYT với 5 cơ sở y tế; 32 trạm y tế xã, thị trấn cũng ký hợp đồng KCB BHYT với Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở.

Hưng Hà Cấp 17.089 thẻ BHYT trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hưng Hà đã cấp 17.089 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, cấp mới 10.370 thẻ, cấp lại 6.719 thẻ. BHXH huyện hiện đang quản lý 201.070 thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

Cùng với tổ chức cấp thẻ BHYT theo quy định, BHXH huyện Hưng Hà đang thực hiện kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT trùng cấp và cấp sai thời điểm 5 năm liên tục. Đồng thời, tiến hành rà soát số liệu và dữ liệu cấp thẻ, hồ sơ quản lý, sử dụng phối hợp BHYT; phân loại số lượng cụ thể chi tiết từng loại hồ sơ để thực hiện giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

HỒNG ANH

Gia tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế tại Vũ Thư



Viên chức BHXH huyện Vũ Thư phối hợp với nhân viên thu tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình đến người dân.

chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị hơn 562 triệu đồng.

Ông Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện Vũ Thư chia sẻ: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc mở rộng diện bao phủ BHYT, huyện Vũ Thư đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT vào nghị quyết để chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp thực hiện. Chúng tôi xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025,

trong đó đặc biệt chú trọng việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, thị trấn và giám sát việc thực hiện.

Tuy nhiên, ông Phạm Công Diệm cũng nhấn mạnh về một số khó khăn trong công tác phát triển người tham gia BHYT tại huyện Vũ Thư như do điều kiện còn khó khăn nên một số người dân chưa có điều kiện tham gia. Người chưa tham gia BHYT tập trung chủ yếu ở đối tượng lao động tự do, trong khi nhóm người này thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên rất khó hiện. Chúng tôi xây dựng cơ quan BHXH trong việc tiếp cận tuyên truyền. Ngoài ra, một bộ

phận người dân còn tâm lý chủ quan, một số người trẻ đang có sức khỏe tốt nên không có ý thức phòng bị, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng vẫn nhất định không tham gia BHYT.

Để phát triển mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, huyện Vũ Thư sẽ tiếp tục đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT vào nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nghị quyết HĐND huyện để chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện. Coi chỉ tiêu mở rộng độ bao phủ BHYT là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phân công nhiệm vụ cụ thể và phát huy vai trò của từng thành viên ban chỉ đạo; tiếp tục giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT của các xã, thị trấn và có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền sự cần thiết, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT đến hội viên, đoàn viên để cùng tích cực tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức truyền thông, ưu tiên tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở để người dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT. Huyện Vũ Thư phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có 93,25% dân số tham gia BHYT và đến hết năm 2025 sẽ có 95,75% dân số của huyện tham gia BHYT.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế (BHYT), các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vũ Thư đã tích cực vận động triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT.

Ông Lê Văn Phúc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Vũ Thư cho biết: Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đã đạt 91,31% dân số. Trong đó, các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt tỷ lệ tham gia BHYT 100%; tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trong nhiều năm qua cũng đạt 100%. Với nhóm người lao động và người sử dụng lao động, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là việc thu nộp BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Có ý nghĩa như "tấm bùa hộ mệnh", là "phao cứu sinh" đối với mỗi người khi không may bị ốm đau, bệnh tật nên hầu hết người dân huyện Vũ Thư đều nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHYT. Thời gian qua, trên địa bàn huyện có rất nhiều trường hợp đi khám chữa bệnh BHYT đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị hàng tỷ đồng. Điển hình như cháu Trịnh Thành Trung, sinh năm 2003 ở xã Bách Thuận. Năm 2022, cháu Trung đi khám chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị gần 1,1 tỷ đồng. Hay như trường hợp của ông Nguyễn Xuân Tỉnh ở xã Tân Phong, năm 2022 đi khám

THIÊN NHÃN